

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : การจัดหา น้ำ และการจัดการน้ำเสีย

และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : ที่อยู่ : 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑล สาย 5

ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : (+66 2)811 7526, (+66 2)811 7528, (+66 2)81 18369

เว็บไซต์ : www.thaitap.com



ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW

ยุคใหม่ ทีทีดับบลิว

ยุคใหม่ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW

มีการเติมโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเข้ามา นั้นย่อมทำให้เกิดโอกาส
ที่เปิดกว้างมากขึ้น

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม
คือ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็น
บริษัทชั้นนำที่ให้บริการน้ำประปา ตลอดจนถึง
การดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก การแปรรูป
ขยะเป็นพลังงาน และการบำบัดน้ำเสียชุมชน

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ก่อน
ได้รับสัมปทานให้ใช้น้ำในแม่น้ำท่าจีนในการผลิต
น้ำประปา ต่อมาได้โอนมิติเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้มีเพียงธุรกิจ
น้ำประปาเท่านั้น

ทีทีดับบลิวกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ระหว่างปี 2556-2560 โดยเน้นการรักษาการเติบโต
ของรายได้บริษัท รวมทั้งผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับ ตลอดจนผลตอบแทนในทรัพย์สิน นอกจากนี้
ยังมีแผนขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น
เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน และการบำบัดน้ำเสียชุมชน รวมทั้งเตรียม
ขยายการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ เมียนมา
รวมทั้งประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ตามแผนธุรกิจ

ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจเชิงรุกโดยเข้า
พบปะผู้ใช้โดยตรง และจัดกิจกรรมร่วมกับการ
ประปาส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำ
ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังลงทุนดำเนินการ
ขยายกำลังการผลิตโรงจ่ายน้ำเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่
โรงจ่ายน้ำที่ปทุมธานี รังสิต และโรงจ่ายน้ำจังหวัด
สมุทรสาคร พร้อมทั้งแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น
ธุรกิจบริหารจัดการน้ำในนิคมอุตสาหกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นผู้นำใน
ธุรกิจน้ำประปาอย่างเต็มรูปแบบ

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 4,209
ล้านบาท และมีกำไรสุทธิราว 1,907 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
มองถึงแผนธุรกิจระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับน้ำ พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อ
เพิ่มรายได้นอกเหนือจากรายได้ที่มาจากน้ำประปา
รวมถึงแผนธุรกิจให้บริการในตลาดต่างประเทศ

สำหรับ ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ
คนใหม่ที่เข้ามาบริหาร ในฐานะนักการเงินย่อมมอง
หาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าแผนธุรกิจ
ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ คือเข้าไปพัฒนาโครงการ
น้ำประปาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
เป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายมีกำไรประมาณ 3,000
ล้านบาท เติบโตประมาณ 10-15%

หนึ่งในโครงการน้ำประปาตลาดต่างประเทศ
คือ ประเทศเมียนมา ซึ่งบริษัทจะร่วมกับพันธมิตร
โดยถือหุ้นประมาณ 70% และนักลงทุนใหญ่ใน
ประเทศนั้นถือหุ้นอย่างน้อย 30% เบื้องต้นกำลังการ
ผลิตน่าจะประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 300 ล้านบาท

โครงการใหม่นี้จะถือเป็นโครงการต้นแบบที่
สำคัญในการดำเนินธุรกิจน้ำครบวงจรเพื่อการขยาย
ธุรกิจในตลาดต่างประเทศของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด
(มหาชน) หรือ TTW ต่อไปในอนาคต

การตลาดเชิงรุกของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด
(มหาชน) สะท้อนถึงแนวทางบริหารของผู้นำ
อย่างชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ที่บอกว่า นี่คือนโยบาย
ใหม่ของบริษัท B+